

## โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Financial Data Analysis”

หน่วยงาน ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์

งบประมาณทั้งสิ้น : 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(หน่วย : บาท)

วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ	กิจกรรมที่ทำ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	งบประมาณ
1 เพื่อพัฒนาต่อ ยอดองค์ความรู้ด้านการเงินให้กับผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมระดับต้นหรือระดับกลางในจังหวัดที่ยังขาดบุคลากรที่มีทักษะด้านการเงินระดับสูง 2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในหลายมิติได้อย่างถูกต้อง	กลุ่มเป้าหมายหลักเป็น ผู้ปฏิบัติงานสังกัดส่วนภูมิภาคในจังหวัดที่ยังขาดบุคลากรที่มีทักษะด้านการเงินระดับสูง อย่างน้อย 1 คน ต่อจังหวัด หรือตามความเหมาะสม	ฝึกอบรมด้วยการบรรยาย ภาคทฤษฎี และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กรณีศึกษา (Case Study) แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบการเงิน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลการวิเคราะห์จากการ Workshop พร้อมทั้งมีการทำแบบทดสอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถติดตามสถานการณ์ทางการเงินและความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนในทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	250,000

## แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (Action Plan)

แผนงาน		ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย					
<b>ผลผลิต</b>	เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้และทักษะ พร้อมปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในการแนะนำส่งเสริม และเฝ้าระวังความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นกับ สหกรณ์ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ	เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าร่วมโครงการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ตาม มาตรฐานที่โครงการกำหนดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เชิงปริมาณ : 1) กลุ่มเป้าหมายหลักในจังหวัดที่ขาด บุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการเงิน ระดับสูง เข้าร่วมโครงการครบทุกจังหวัด 2) กลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์ของโครงการ	กลุ่มเป้าหมายหลักเป็น ผู้ปฏิบัติงานสังกัดส่วนภูมิภาคใน จังหวัดที่ยังขาดบุคลากรที่มีทักษะ ด้านการเงินระดับสูง อย่างน้อย 1 คน ต่อจังหวัด หรือตามความ เหมาะสม (หมายเหตุ : กลุ่มเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ไม่เกิน 40 คน)					
<b>กิจกรรมหลัก</b>	ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่กรม ส่งเสริมสหกรณ์ ขยายผลให้ครอบคลุมจังหวัดที่ยังขาด แคลนบุคลากรที่มีทักษะทางการเงินระดับสูง เพื่อให้ สามารถปฏิบัติการกิจตามที่ได้รับมอบหมาย							
<b>หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>		งบประมาณ	หน่วยงาน ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์					
<b>กิจกรรมรอง / หน้าที่รับผิดชอบ / งานที่ดำเนิน</b>		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1. จัดทำหลักสูตร พร้อมประสานงานเรื่องวิทยากรกับธนาคารแห่งประเทศไทย		→						
2. ขอบงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ			→					
3. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายของโครงการโดยประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่			→					
4. จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “Financial Data Analysis”		250,000		→				
5. ประเมินผลรายบุคคล				→				
6. จัดทำรายงานสรุปผลโครงการ					→			